

(๑) คำร้องที่ ๑๗๐/๒๕๕๔ สิทธิในกระบวนการยุติธรรม กรณีเจ้าหน้าที่ตำรวจ
สถานีตำรวจภูธรปากช่อง ไม่ดำเนินคดีที่ผู้ร้องถูกอายัดตัว

นายสมชาย หรือ นฤปดิษฐ์ ภูภักดี ร้องเรียนต่อ กสม.ว่า เมื่อวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๑ สถานี
ตำรวจภูธรปากช่องได้มีหนังสือถึงเรือนจำกลางนครราชสีมาเพื่อขออายัดตัวผู้ร้องในความผิดฐานใช้บัตร
อิเล็กทรอนิกส์ของผู้อื่นโดยมิชอบ แต่ปัจจุบันคดีที่ผู้ร้องถูกอายัดตัวดังกล่าวไม่มีความคืบหน้า จึงร้องเรียน
ขอให้ กสม.ตรวจสอบ

กสม.พิจารณาจากข้อเท็จจริงที่ได้จากการตรวจสอบ ข้อมูลหมายที่เกี่ยวข้อง แล้วเห็นว่า
กรณีตามคำร้องเรียน นั้น การดำเนินการดังกล่าวของพนักงานสอบสวน สถานีตำรวจภูธรปากช่อง มีความ
ล่าช้าเกินสมควร รวมระยะเวลาในการสืบสวนสอบสวนคดีดังกล่าวเป็นเวลาทั้งสิ้น ๓ ปี ๔ เดือน นับตั้งแต่วันที่
ขออายัดตัวผู้ต้องหา ซึ่งหากพนักงานสอบสวนได้ดำเนินการส่งสำนวนการสอบสวนให้กับพนักงานอัยการ
จังหวัดนครราชสีมาตั้งแต่เมื่อทราบข้อเท็จจริงว่าคดีที่ผู้ร้องต้องคำพิพากษาลงโทษจำคุกได้มีคำพิพากษาถึง
ที่สุด โดยไม่รอจนกระทั่งผู้ร้องพ้นโทษจากคดีดังกล่าวแล้วก็ย่อมจะไม่ทำให้เกิดปัญหาการคดีที่ไม่สามารถติดตาม
ตัวผู้ร้องมายื่นฟ้องต่อศาลในคดีที่ผู้ต้องหาถูกอายัดเช่นที่เป็นอยู่ กรณีการดำเนินการของพนักงานสอบสวนที่มี
ความล่าช้าดังกล่าว สร้างความไม่เป็นธรรมและเป็นการละเมิดสิทธิในการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมต่อผู้ร้อง
ซึ่งเป็นผู้ต้องหาที่มีสิทธิได้รับการสอบสวนหรือการพิจารณาคดีที่รวดเร็ว ตามที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๔๐ ได้ให้การรับรองและคุ้มครองไว้

กสม.พิจารณาแล้วเห็นสมควรให้แจ้งรายงานผลการตรวจสอบและกำหนดมาตรการการแก้ไข
ปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชนกรณีนี้ ไปยังสำนักงานตำรวจแห่งชาติเพื่อพิจารณาดำเนินการตามอำนาจหน้าที่กับ
พนักงานสอบสวนที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการและขั้นตอนการดำเนินคดีที่ล่าช้าข้างต้น พร้อมทั้งแจ้งข้อสังเกต
เกี่ยวกับข้อเท็จจริงของวันและเวลาที่ปรากฏในรายงานการสอบสวนของสถานีตำรวจภูธรปากช่อง คดีอาญาที่
๑๔๓/๒๕๕๑ ลงวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๕๕ ที่ระบุว่าเหตุเกิดวันที่ ๙-๒๗ มีนาคม ๒๕๕๑ ซึ่งขัดแย้งกับวันเวลา
ร้องทุกข์หรือกล่าวโทษ เมื่อวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๕๑ ให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติทราบเป็นข้อมูล และให้
สำนักงาน กสม.ติดตามผลการดำเนินการภายใน ๖๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับรายงานฉบับนี้